

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๕๖๖



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอต่างอวย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๔๓๐๙๐
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่าได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จังหวัดสกลนครจึงขอให้อำเภอแจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่ง มอบหมายการทำงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย และเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เมื่อใด ให้มารับหนังสือส่งตัวในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ รุ่ง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

<input checked="" type="radio"/>	ปก. ()
<input type="radio"/>	ผ.ค.ม. ()
<input type="radio"/>	ก.ง. ()
<input type="radio"/>	นิติกร ()

ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 5994
วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....



ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๕๓๐๕๑๐

กรมการปกครอง

ถนนอักษะรังค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๕๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการแจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งมอบหมายการทำงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปปฏิบัติราชการตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนการเดินทางนั้น กรมการปกครองไม่มีนโยบายให้เลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐๔

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)

อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๒๑ ต่อ ๒๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๒๑ ต่อ ๒๐๗



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๒๔๑๓/๒๕๖๗
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง ประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน จึงย้ายข้าราชการ จำนวน ๔๗ ราย ดังบัญชีรายละเอียด แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐๗

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)
อธิบดีกรมการปกครอง

กรมการปกครองย้ายข้าราชการ

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครอง

ได้ลงนามในคำสั่งที่ ๒๔๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔๗ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๑	นายวีรศักดิ์ เนาว์แก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอตอนจวน จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการ กองคลัง กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการ กองคลัง กรมการปกครอง
๒	นายโรมรัก ภูหวล ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์
๓	นายชยณัฐ ประทุมมาตย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
๔	สิบเอก รัชชพล คำอ้อ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
๕	นายณัฐพล แสนคำ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอตอนจวน จังหวัดกาฬสินธุ์
๖	นายณัฐวัฐ สาคุณ พระวุฒ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
๗	นายจิรศักดิ์ ศิลป์ประกอบ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๒๕	นางสาวธิตินันท์ สุรินา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๒๖	นายปรารภ หลินมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๒๗	นางสาวณัฐนันท์ วงศ์วัชรเสถียร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
๒๘	นายสนองชัย โชติรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
๒๙	นางณิชชา คงนิล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๓๐	นายขุนหาร โพธิ์ไทรย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอขานูมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
๓๑	นายปราโมทย์ สุณีย์พันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
๓๒	นางกฤษณา หิรัญรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๔๐	นางสาววาสนา ครุทธิเศษ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ช่วยราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔๑	นายชาติ ศรีนนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอป๋อไร่ จังหวัดตราด	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
๔๒	นายภาวิช บุญภัทตอนชุยแป ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
๔๓	นายศรัณย์พร วิไลรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์
๔๔	นางสาวธิดิมา สิงนวน หัวหน้ากลุ่มงานชนกลุ่มน้อย ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
๔๕	นายวิระกิต สิงห์คง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๔๖	นายกรุง แยมดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
๔๗	นายรักษัฏระการ ตระการสุข ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	หัวหน้ากลุ่มงานชนกลุ่มน้อย ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง